

# Tích cực gỡ “thẻ vàng” của EC



Cán bộ Chi cục Thủy sản kiểm tra, hướng dẫn ngư dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải) sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo, quyết tâm của Chính phủ là giảm dần số lượng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn khai thác IUU, hướng tới phát triển thủy sản bền vững.

## Quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Thảo gỡ “thẻ vàng” của EC được Thái Bình xem là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phát triển nghề cá bền vững. Bởi vậy, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ một lần 70% kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Đây chính là đòn bẩy để ngư dân có điều kiện thực hiện theo quy định, bảo đảm trong hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Toàn tỉnh có 186 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, trong đó có 176 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình (10 tàu chưa được lắp đặt, trong đó có 9 tàu làm ăn kém hiệu quả

nằm bờ, 1 tàu trên đã cải hoán dưới 15m). Các đơn vị, địa phương cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nhờ đó nhận thức của cán bộ quản lý, người dân, các chủ tàu cá chuyển biến tích cực. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác IUU ngày 7/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chống khai thác IUU trong 3 tháng cuối năm 2021, trong đó tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và xử lý hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, nhất là tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Với quyết tâm cả chung tay cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” để ngành thủy sản phát triển bền vững, Chi cục Thủy sản đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện thanh tra, xử lý vi phạm được các cấp, ngành

phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt. Do vậy, các chủ phương tiện đã chấp hành tốt chính sách pháp luật, các vi phạm về khai thác IUU trên địa bàn đã giảm đáng kể so với những năm trước đây.

## Xây dựng nghề cá phát triển ổn định, bền vững

Cùng với hoạt động quản lý tàu cá chặt chẽ nói trên, thời gian qua tỉnh Thái Bình quan tâm công tác bảo vệ, tái tạo, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. Trong năm 2021, các đơn vị biên phòng đã phát hiện và xử lý 77 vụ vi phạm hành chính, xử phạt 558.300.000 đồng; tịch thu và tiêu hủy 3 bộ te tích điện; lập hồ sơ, yêu cầu cam kết 5 lượt tàu cá vượt ranh giới sang phía Đông đường phân định vùng Bắc Bộ, 16 lượt tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Chi cục Thủy sản tổ chức 11 chuyến tuần tra trên 500 lượt phương tiện; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/2 tàu cá sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản, không có giấy phép khai thác thủy sản, nộp ngân sách nhà nước 60 triệu đồng. Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu thả giống thủy sản về tự nhiên

nhằm tái tạo nguồn lợi mỗi năm trên 1 triệu con giống các loại, từng bước phục hồi, làm giàu, xuất hiện trở lại nhiều đàn thủy sản với số lượng lớn, giá trị cao.

Công tác đăng ký tàu cá, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá được chú trọng thực hiện. Tổng số tàu cá đã được đăng ký và nhập phần mềm dữ liệu tàu cá quốc gia Vnfishbase là 729 tàu; trong đó, 555 tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản, 169/186 tàu cá (có chiều dài trên 15m) đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng hậu cần nghề cá được tỉnh quan tâm. Đã có 2/3 cảng cá được đầu tư xây dựng: cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy), cảng cá Cửa Lân (Tiền Hải), từng bước đáp ứng nhu cầu bốc dỡ hàng hóa thủy sản, góp phần khắc phục “thẻ vàng” EC.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan nêu trên song mục tiêu chống khai thác IUU tại Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn. Do đặc điểm có nhiều cửa sông, bến ngang nên các tàu cá thường xuyên neo đậu, không tập trung ở cảng cá, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát, tuyên truyền, vận động. Ngư dân chưa chấp hành nghiêm các quy định về ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, báo cáo thu mua; ra vào cảng không báo cáo. Mặc dù tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cao nhưng vẫn còn tình trạng chủ tàu cá chưa nộp phí thuê bao, chưa kích hoạt thiết bị dẫn đến mất kết nối với hệ thống giám sát tàu cá...

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Để triển khai đồng bộ, quyết liệt chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, rất mong UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí nạo vét, nâng cấp cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy) để đủ điều kiện công bố mở cảng; chỉ đạo hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải bố trí nhân lực bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quản lý cảng cá theo đúng quy định.

NGÂN HUỖN

# Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Với phương châm “gương mẫu đi đầu xác định tham gia phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân và bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội CCB từ huyện tới cơ sở đã vận động được hơn 300 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19; trích nguồn quỹ hội mua 7.000 khẩu trang y tế, 150kg gạo ủng hộ các chốt kiểm soát, khu cách ly. Ngoài ra, hội viên CCB đã ủng hộ hơn 171 triệu đồng giúp đỡ nhân dân vùng có dịch và các tỉnh phía Nam. Chính sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm của hội viên CCB đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đẩy lùi dịch Covid-19.

Huyện Vũ Thư trong những ngày tháng 11/2021 là điểm nóng về dịch Covid-19. Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, Hội CCB huyện cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hội CCB từ huyện tới cơ sở viết 100 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; kẻ vẽ băng rôn, khẩu hiệu, chọn 35 cán bộ CCB tham gia các tổ thông tin lưu động bằng xe máy đi khắp các thôn xóm; thành lập 30 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 với 583 hội viên, thường xuyên có mặt tại các chốt kiểm soát dịch, tham gia nắm bắt di biến động dân cư với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để thực hiện việc khai báo y tế, kiểm soát tốt tình hình dịch.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư chia sẻ: Chúng tôi xác định tham gia phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân và bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội CCB từ huyện tới cơ sở đã vận động được hơn 300 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19; trích nguồn quỹ hội mua 7.000 khẩu trang y tế, 150kg gạo ủng hộ các chốt kiểm soát, khu cách ly. Ngoài ra, hội viên CCB đã ủng hộ hơn 171 triệu đồng giúp đỡ nhân dân vùng có dịch và các tỉnh phía Nam. Chính sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm của hội viên CCB đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đẩy lùi dịch Covid-19.

Tại Quỳnh Phụ, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp hội hưởng ứng bằng việc tháo dỡ tường bao, cổng dậu, hiến đất làm đường, xây dựng và mở rộng những tuyến đường lớn như tuyến đường Thái Bình đi cầu Nghìn, tuyến đường ĐH.78 từ chợ Cầu đi về sông Luộc,

đường ĐH.72 từ chợ Vinh Trà đến Đổng Ba... Hội CCB huyện đã tập trung làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự ủng hộ của cán bộ, hội viên cơ sở để nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong giải phóng mặt bằng, CCB tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Khi thực hiện đã có 11 cơ sở hội, 259 gia đình hội viên hiến 3.386m<sup>2</sup> đất ở và đất nông nghiệp trị giá nhiều tỷ đồng ủng hộ xây dựng các công trình, dự án. Hội CCB huyện đã nhân rộng cách làm của hội CCB các xã An Thanh, An Bài, Quỳnh Ngọc... ra toàn huyện để hội CCB các địa phương học tập. Thông qua phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển chung của địa phương.

Trong năm 2021, phong trào “CCB gương mẫu” được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai hiệu quả, thiết thực. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Dù ở lĩnh vực nào, cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương,



Hội viên Hà Duy Tâm, xã Đổng Tiến (Quỳnh Phụ) chia sẻ kinh nghiệm trồng cây dược liệu, giúp hội viên phát triển kinh tế.

TIẾN ĐẠT

Bằng hình thức hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ mua vật tư nông nghiệp trả chậm, các cấp hội nông dân thành phố Thái Bình đã giúp hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội Nông dân thành phố hiện có trên 14.200 hội viên, sinh hoạt ở 19 cơ sở hội. Để hội viên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng, các cấp hội đã bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, vận động hội viên thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hội tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đến các chi hội, hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của hội cấp trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Hướng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có gần 12.000 hộ đăng ký tham gia, qua bình xét có trên 8.900 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân sản xuất, kinh

# NÔNG DÂN THÀNH PHỐ Giúp nhau phát triển kinh tế

doanh giỏi; nhiều mô hình kinh tế đã thu hút hàng chục lao động; đời sống, việc làm của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập ổn định.

Đối với người nông dân, muốn làm giàu ngay tại địa phương thì vốn là yếu tố quan trọng nhất. Xác định được nhu cầu thiết thực đó, Hội Nông dân thành phố đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận ủy thác, tin cậy với tổng dư nợ gần 70 tỷ đồng cho gần 1.850 hội viên vay phát triển kinh tế. Tuy số tiền vay không quá lớn, mỗi hộ chỉ được vay vài chục triệu đồng nhưng đó chính là động lực, là tiền

để để nông dân bắt đầu lên. Cũng với đó, Hội còn vận động, tuyên truyền hội viên chơi phường tương trợ, cho vay quý hội với lãi suất thấp. Tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt gần 1,3 tỷ đồng cho 36 hộ vay. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố còn nhận được sự quan tâm của Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương và tỉnh với số tiền 1,9 tỷ đồng cho 4 dự án của 46 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Khi đã được tiếp cận nguồn vốn thì khó khăn còn lại đối với nhiều nông dân chỉ quen với đồng ruộng là cách thức làm giàu, cũng như việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, Hội đã tích

cực phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giúp nông dân có kiến thức để phát triển kinh tế. Trong năm 2021, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 117 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, trồng trọt... cho gần 6.100 lượt hội viên học tập. Tổ chức ký kết trên 22 tấn phân bón với các công ty, nhà cung ứng có chất lượng tốt dưới hình thức trả chậm, tạo điều kiện cho nông dân trong phát triển sản xuất.

Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên đã mạnh



Nông dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa.

dạn đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình như: Xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp, nuôi trồng thủy sản, mở các cơ sở sản xuất, kinh doanh... ngay tại địa phương. Và họ đã trở thành những triệu phú không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho người lao động trong và ngoài xã, góp phần thay đổi diện mạo của quê hương. Chị Phạm Thị Hoa, thôn Tống Văn, xã Vũ Chính cho biết: Từ năm 2019 đến nay được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi đã đầu tư mở rộng diện tích trồng hoa và xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới tự động để trồng các loại hoa đang được thị trường ưa chuộng. Mỗi năm gia đình trồng 4 - 5 vụ gối nhau để bán ngày rằm, dịp lễ, tết. Gia đình đang tập trung chăm sóc vườn hoa cúc, dạ yến thảo, hoa ly phục vụ thị trường tết. Nếu thuận lợi, với diện tích trên 6 sào, vụ hoa tết năm nay ước tính giá đình tôi thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ; tạo điều kiện để hội viên nông dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất.

MINH NGUYỆT

# MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

## 1. Cách ly, kiểm soát ra, vào cơ sở chăn nuôi

Thực hiện chăn nuôi “Cùng vào cùng ra”; Kiểm soát con giống: Lợn giống nhập về nuôi phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, ở cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, được tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo quy định của thú y và giống mới nhập về phải nuôi cách ly ít nhất 2 tuần ở khu nuôi cách ly;



Ảnh minh họa

Không nuôi chung các động vật khác như chó, mèo, gà, vịt... trong cùng một khu vực nuôi;

Không cho khách tham quan ra vào khu vực chăn nuôi;

Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động riêng cho từng khu vực chăn nuôi, vệ sinh sát trùng quần áo, dụng cụ bảo hộ trước và sau khi sử dụng;

Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống sạch cho đàn lợn, đảm bảo chất lượng, không nhiễm các loại mầm bệnh; Diệt côn trùng gây hại, ngăn chặn chim, động vật hoang dã và thú nuôi khác vào khu vực chăn nuôi.

## 2. Vệ sinh làm sạch

Hàng ngày, vệ sinh trong và ngoài chuồng nuôi, quét dọn, thu gom rác và chất thải đem ủ với vôi bột; xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn bằng biogas, chôn, đốt; cọ rửa sạch chuồng trại, dụng cụ, bảo hộ lao động bằng nước vôi xà phòng hoặc chất tẩy rửa.

Định kỳ 1 lần/tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi.

## 3. Sát trùng

Trước công ra vào khu vực chăn nuôi cần có hồ sát trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất.

Sát trùng trong và ngoài khu vực chuồng nuôi, các trang thiết bị, dụng cụ, bảo hộ lao động khi đưa vào chuồng, trại và sau khi sử dụng...

Không nuôi chung các động vật khác như chó, mèo, gà, vịt... trong cùng một khu vực nuôi;

Nên có phương tiện vận chuyển riêng trong nội bộ cơ sở chăn nuôi; thường xuyên sát trùng người và phương tiện vận chuyển.

Nơi chế biến, bảo quản thức ăn phải bảo đảm điều kiện vệ sinh; hàng tuần phải được khử trùng và diệt côn trùng.

## 4. Giám sát và cảnh báo dịch bệnh

Người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn lợn, đảm bảo chất lượng, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo cáo cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để xem xét, giải quyết.

## \* Thực hiện an toàn sinh học và “5 không”:

- + Không giữu dịch;
- + Không mua bán lợn bệnh, lợn chết;
- + Không ăn thịt lợn ốm, chết;
- + Không vứt lợn chết ra môi trường xung quanh;
- + Không sử dụng thức ăn thừa, chưa qua nấu chín làm thức ăn cho lợn khỏe.
- Khi có dịch bệnh xảy ra, phải chấp hành tiêu hủy xác lợn chết và sản phẩm từ lợn theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH